

## สัญญาให้สินเชื่อบุคคล จัสแคช

ทำที่ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด อาคารกรุงศรีเพลินิจิต ทาวเวอร์ 550 ถนนเพลินิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้าพเจ้า ผู้มีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่ออยู่ด้านหน้าของคำขอรับสินเชื่อนี้ (“ผู้กู้”) ตกลงขอรับสินเชื่อบุคคล จัสแคช จากบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (“ผู้ให้”) ในวงเงินตามที่ผู้ให้กู้จะได้อนุมัติ และตกลงว่าจะปฏิบัติและยินยอมผูกพันตน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของการให้สินเชื่อบุคคล จัสแคช ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ รวมทั้งที่ผู้ให้กู้ จะได้กำหนดและให้มีผลใช้บังคับเป็นคราวๆ ไปทุกประการ

1. ผู้กู้ตกลงขอรับสินเชื่อบุคคล จัสแคช จากผู้ให้ และผู้ให้ตกลงให้สินเชื่อบุคคล จัสแคช แก่ผู้กู้ในวงเงินสินเชื่อตามที่ผู้ให้กู้จะพิจารณาอนุมัติและแจ้งให้ผู้กู้ทราบผู้กู้รับทราบและตกลงว่าผู้กู้จะขอรับเงินกู้ทั้งหมดในคราวเดียว หรือจะขอรับเงินกู้ส่วนที่เหลือเป็นคราวๆ ไป ซึ่งแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ผู้ให้กำหนดภายในวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ให้ โดยผู้กู้จะลงลายมือชื่อในคำขอรับสินเชื่อตามแบบที่ผู้ให้กำหนด หรือปฏิบัติตามวิธีการขอรับเงินกู้ตามข้อ 3. หรือวิธีอื่นที่ผู้ให้กำหนดเป็นคราวๆ ไปและให้ถือว่าจำนวนที่ผู้กู้ขอรับไปทั้งหมดเป็นจำนวนเงินกู้ตามสัญญานี้

สินเชื่อบุคคล จัสแคช เป็นสินเชื่อประเภทวงเงินกู้หมุนเวียนแบบมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอน และ/หรือแบบมีกำหนดการชำระคืนขั้นต่ำ ผู้กู้มีสิทธิร้องขอใช้วงเงินสินเชื่อประเภทหนึ่งประเภทใดหรือทุกประเภท อย่างไรก็ตาม ผู้ให้สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปิดใช้ ระงับ หรือเปลี่ยนแปลงประเภทของสินเชื่อที่ให้บริการและพิจารณาอนุมัติการให้วงเงินสินเชื่อแก่ผู้กู้ตามหลักเกณฑ์ของผู้ให้ และนอกจากนี้ การกำหนดชำระหนี้ขั้นต่ำ หรือ ผ่อนคืนเป็นงวด จะถูกระบุไว้ในใบแจ้งยอดบัญชีและให้ถือว่าผู้กู้ตกลงรับทราบเงื่อนไขการชำระหนี้ตามใบแจ้งยอดบัญชีหรือตามข้อความที่ผู้ให้แจ้งให้ผู้กู้ทราบแล้ว

2. วงเงินสินเชื่อที่ผู้ให้ได้อนุมัติตามข้อ 1. เป็นวงเงินสินเชื่อที่ผู้ให้สามารถทำการพิจารณาทบทวนวงเงินสินเชื่อ (ไม่ว่าปรับเพิ่มหรือลด) ในภายหลัง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ประวัติและลักษณะการใช้วงเงิน ประวัติการชำระหนี้ของผู้กู้ รวมถึงระยะเวลาที่ผู้กู้เป็นสมาชิกของผู้ให้ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของผู้ให้ รวมถึงหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การพิจารณาปรับเพิ่มหรือลดวงเงินสินเชื่อดังกล่าว ไม่กระทบกับหน้าที่และความรับผิดชอบในการชำระคืนสินเชื่อที่ผู้กู้ได้เบิกใช้ไปแล้ว ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม หากผู้กู้ได้ใช้สินเชื่อเกินไปกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ผู้กู้ยังคงต้องรับผิดชอบเต็มจำนวน

3. เพื่อประโยชน์ในการรับและให้สินเชื่อตามคำขอรับสินเชื่อฉบับนี้ ผู้กู้ตกลงว่า การเบิกใช้สินเชื่ออาจทำได้ผ่านทางช่องทางต่างๆ ตามข้อนี้ และ/หรือช่องทางอื่นใดตามที่ผู้ให้กู้จะจัดให้มีเพิ่มเติมในภายหลังนั้น ถือเป็นภาระการแสดงเจตนาการขอเบิกใช้เงินสด/สินเชื่อ และให้บรรดาหลักฐานการนำฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร รายงานการเบิกจ่าย ซึ่งบันทึกโดยเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ หรือหลักฐานการโอนเงินอื่นใด นั้นถือเป็นหลักฐานการรับเงินสด/สินเชื่อโดยชอบแล้วของผู้กู้ ทั้งนี้ ช่องทางการเบิกใช้สินเชื่อรวมถึงช่องทางดังต่อไปนี้

ก. การฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือที่ผู้กู้แจ้งให้ผู้ให้ทราบ หรือตามวิธีการที่ผู้ให้กำหนด และให้ถือว่าผู้กู้ได้รับต้นเงินกู้นับตั้งแต่ที่ผู้ให้โอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวไม่ว่าผู้กู้จะได้เบิกถอนเงินจากบัญชีธนาคารที่ได้แจ้งไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

ข. การทำคำขอเบิกใช้วงเงินสินเชื่อตามแบบที่ผู้ให้กำหนด ผู้ให้จะส่งมอบเงินตามที่ผู้กู้ร้องขอโดยผู้กู้จะต้องลงนามในเอกสารการรับเงินกู้ตามแบบที่ผู้ให้กำหนด

ค. ทำคำขอเบิกต้นเงินกู้ทางระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติหรือผ่านทางโปรแกรมของผู้ให้ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือระบบออนไลน์ หรือระบบเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันใด ๆ ของผู้ให้ หรือที่ผู้ให้จัดไว้ให้โดยให้รหัสประจำตัวที่ผู้ให้กำหนดด้วยตนเองตามขั้นตอนที่ผู้ให้กำหนด หรือที่ผู้ให้จัดส่งให้ผู้กู้ตามที่ร้องขอ หรือที่ผู้กู้ลงทะเบียนได้มาตามวิธีการเบิกต้นเงินที่ผู้ให้กำหนด ทั้งนี้ในการเบิกใช้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ข้างต้น ผู้กู้ตกลงรับผิดชอบต่อจำนวนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทั้งหมด เปรียบเสมือนผู้กู้ได้ทำคำขอเบิกใช้ต้นเงินกู้ด้วยตัวเอง ในกรณีดังกล่าว ให้ถือต้นเงินกู้จากการเบิกทางช่องทางต่างๆ ดังกล่าวเป็นต้นเงินกู้ที่จำนวนหนึ่งซึ่งผู้กู้ได้รับตามสัญญาที่ผู้กู้ทำไว้กับผู้ให้ก่อนหน้านั้น

ง. สำหรับผู้กู้ที่สามารถเบิกถอนเงินสด/สินเชื่อผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ผู้กู้สามารถเบิกถอนเงินสด/สินเชื่อจากเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ที่ผู้ให้กำหนด โดยการใช้จ่ายสมาชิกกับเลขรหัสประจำตัวที่ผู้ให้กำหนดด้วยตนเองตามขั้นตอนที่ผู้ให้กำหนด หรือที่ผู้ให้กู้บอกและจัดส่งให้ผู้กู้ตามที่ร้องขอ โดยผู้กู้รับทราบว่าผู้กู้ อาจต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ ให้ถือว่าผู้กู้ได้รับมอบสินเชื่อที่กู้ยืมโดยบริบูรณ์ไว้ตามกฎหมายแล้ว และให้ถือว่าเอกสาร เช่น ใบอนุมัติสินเชื่อ ใบแจ้งยอดบัญชี หรือข้อมูลการทำธุรกรรมที่อยู่ในระบบของผู้ให้หรือผู้ให้บริการเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือข้อความใดๆ ก็ตาม ที่ผู้ให้แจ้งผู้กู้แล้ว ให้ถือว่าเป็นหลักฐานของการส่งมอบสินเชื่อที่กู้ยืมไว้ตามกฎหมาย

4. ผู้กู้ตกลงชำระดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่ผู้ให้ดังต่อไปนี้

4.1 ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ในอัตราที่ตกลงกับผู้ให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงในขณะทำสัญญาดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด หรือตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าอากรแสตมป์และ/หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ตามอัตราที่ผู้ให้ประกาศกำหนด ทั้งนี้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ผู้ให้สามารถเรียกเก็บได้ตามกฎหมาย โดยจะคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินนับแต่วันที่ได้รับหรือถือว่าได้รับสินเชื่อจากผู้ให้

4.2 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ผู้ให้ได้ประกาศแจ้งไว้ในตารางอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ หรือในเว็บไซต์ของผู้ให้ เช่น ค่าติดตามทวงถาม หรือค่าออกบัตรใหม่กรณีสูญหาย หรือชำรุด เป็นต้น หากมีการติดตามทวงถามให้ผู้กู้ชำระหนี้เงินกู้ค้างชำระ เนื่องจากการผิดนัดหรือผิดข้อสัญญาใดๆ ผู้กู้ตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ให้จนเต็มจำนวน ซึ่งรวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามกฎหมาย ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. ผู้กู้ตกลงชำระคืนเงินกู้เป็นรายงวดต่อเนื่องตามที่จะได้ทำความตกลงกับผู้ให้ ผู้ให้จะส่งใบแจ้งยอดบัญชี และ/หรือ ใบกำกับภาษี และ/หรือ ใบรับ (ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบกระดาษหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์) ทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดของผู้ให้ หรือให้ผู้กู้ตรวจสอบจากเว็บไซต์ของผู้ให้ ล่วงหน้าโดยมีระยะเวลาที่เพียงพอให้ผู้ถือบัตรตรวจสอบหรือโต้แย้งรายการ และผู้กู้ตกลงชำระค่างวดหรือหนี้อื่นใดรวมทั้งค่าธรรมเนียมใดๆ ให้แก่ผู้ให้ภายในเวลาที่กำหนดในใบแจ้งยอดบัญชี ทั้งนี้ ยอดเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ผู้กู้จะต้องผ่อนชำระเป็นรายเดือนนี้อาจมีจำนวนแตกต่างกัน

ตามยอดรวมต้นเงินกู้ที่ผู้กู้ได้เบิกใช้เป็นครั้งคราว นอกจากนี้ หากผู้ชำระ  
สินเชื่อก่อนวันที่กำหนดในงวดใดๆ ให้ถือว่าผู้กู้ยินยอมให้นำเงินค้างงวด  
ดังกล่าวหักเข้าบัญชีเพื่อหักหนี้คงค้างของผู้ กู ณ วันที่ผู้ให้กู้ได้รับชำระ  
เงินจากผู้กู้ กรณีที่ผู้กู้ไม่ได้รับ หรือได้รับแต่เห็นว่าใบแจ้งยอดบัญชีที่ได้อ  
รับไม่ถูกต้องทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าด้วยประการใด ผู้กู้จะต้องแจ้งให้  
ผู้ให้กูทราบภายในสิบ (10) วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้กู้ได้รับใบแจ้งยอดบัญชี  
ผู้ให้กูจะตรวจสอบข้อมูลไม่ถูกต้องตามที่ผู้กู้ได้แจ้ง และแจ้งผลการตรวจ  
สอบให้ผู้ให้กูทราบโดยเร็วที่สุด หากผู้กู้เพิกเฉยไม่ได้แจ้งให้ถือว่ารายการ  
และยอดหนี้ ที่เรียกเก็บตามใบแจ้งยอดบัญชีนั้นถูกต้อง เว้นแต่ผู้กู้จะ  
พิสูจน์ได้ว่ารายการและยอดหนี้ตามที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีดังกล่าว  
ไม่ถูกต้อง และความไม่ถูกต้องนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดหรือความ  
บกพร่องของผู้เอง ทั้งนี้ ผู้กู้ต้องพักค้างภายในระยะเวลาไม่เกินหกสิบ  
(60) วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้กู้ได้รับใบแจ้งยอดบัญชี เมื่อผู้ให้กูได้จัดส่งใบ  
แจ้งยอดบัญชี และ/หรือ ใบกำกับภาษี และ/หรือ ใบรับ ด้วยวิธีการใดวิธี  
การหนึ่งดังที่ระบุในข้อนี้ตามที่ผู้กู้แจ้งได้ความประสงค์ต่อผู้ให้กูแล้ว  
ให้ถือว่าผู้ให้กูได้จัดส่งใบแจ้งยอดบัญชี และ/หรือ ใบกำกับภาษี และ/  
หรือ ใบรับอย่างสมบูรณ์และถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

6. ผู้ตกลงและรับทราบ ว่า สำหรับสินเชื่อที่มีลักษณะการผ่อน  
ชำระเป็นงวด ผู้กูอาจชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดก่อนกำหนดตามที่ได้อ  
ตกลงกับผู้ให้กู โดยผู้กูต้องติดต่อผู้ให้กูเพื่อสอบถามยอดชำระปิด  
บัญชีตามช่องทางที่กำหนด และผู้กูต้องชำระต้นเงินกู้ส่วนที่เหลือ  
ทั้งหมด ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินคำนวณจนถึงวันชำระ  
เงินค่าธรรมเนียมและหนี้อื่น ๆ ที่ค้างชำระทั้งหมดแก่ผู้ให้กูทั้งจำนวน  
ก่อนครบกำหนดเวลาชำระคืนในวันครบรอบกำหนดชำระเงินงวดถัดไป

7. ผู้ตกลงชำระค่าวงเงินกู้ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน  
ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและ  
ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้กูมีหน้าที่ต้องชำระให้แก่ผู้ให้กูตามคำขอรับสินเชื่อ  
ฉบับนี้โดยการชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ให้กูกำหนด หรือ  
ชำระเงินผ่านผู้ให้บริการเคาน์เตอร์รับชำระเงินและ/หรือชำระผ่านระบบ  
โทรศัพท์อัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด (รวมถึงช่องทางชำระ  
เงินในรูปแบบอื่นโดยผู้ให้บริการรับชำระเงินอิสระ) หรือโดยการหักบัญชี  
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามที่ได้ทำความตกลงไว้ล่วงหน้ากับผู้ให้กูและ  
ธนาคาร หรือวิธีการอื่นๆ ตามที่ผู้ให้กูกำหนด

ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้นำเงินที่ได้รับจากผู้กูไปตัดชำระหนี้ตามลำดับ  
ก่อนหลังดังต่อไปนี้ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ดอกเบี้ย  
และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และเงินต้นที่ค้างชำระ ตามที่ระบุไว้ใน  
ใบแจ้งยอดบัญชี

8. กรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นเหตุแห่งการผิดสัญญาหรือเหตุ  
แห่งการบอกเลิกสัญญา

8.1 ผู้กูผิดนัดชำระหนี้ใดๆ หรือค้างงวดที่ถึงกำหนดชำระ  
ไม่ว่างวดหนึ่งงวดใดและไม่ว่ากับผู้ให้กูหรือบุคคลใดๆ หรือมี  
เหตุอันควรเชื่อว่าผู้กูอาจไม่สามารถชำระหนี้ได้จนเสร็จสิ้น

8.2 ผู้กูไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด  
ของสัญญา หรือดำเนินการใดๆ อันไม่เป็นไปตามวิธีการที่ผู้ให้กู  
กำหนด

8.3 ผู้กูถึงแก่ความตาย สาบสูญ ตกเป็นบุคคลไร้ความ  
สามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ตามแต่กรณี หรือผู้กูมี  
คุณสมบัติไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ผู้ให้กูกำหนด

8.4 ผู้กูถูกฟ้องในคดีแพ่ง หรือคดีล้มละลาย อยู่ระหว่าง  
ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือตกเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา  
หรือถูกกล่าวหาเป็นคดีอาญา หรือถูกยึด/อายัดทรัพย์ หรือมี  
พฤติกรรมที่เป็นเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการฉ้อฉลผู้ให้กูหรือ  
สถาบันการเงินหรือบุคคล/นิติบุคคลอื่น

8.5 ผู้กูปกปิดข้อมูลที่ควรแจ้ง หรือแจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วน  
หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จแก่ผู้ให้กู หรือจัดให้ผู้ให้กูเข้าถึงข้อมูล  
ของบุคคลอื่นซึ่งทำให้ผู้ให้กูสำคัญผิดในคุณสมบัติของผู้กู หรือ  
เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอันส่งผลให้ผู้ให้  
กูเห็นว่าผู้กูไม่สมควรที่จะได้รับสินเชื่อ หรือมีฐานะทางการเงิน  
ไม่เพียงพอ หรือประสบปัญหาอันมีผลต่อการชำระหนี้ หรือผู้ให้  
กูตรวจสอบพบในภายหลังว่าการสมัครหรือการอนุมัติสินเชื่อ  
เกิดจากการสำคัญผิด หรือเกิดจากการดำเนินการโดยทุจริต

8.6 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย กฎกระทรวง และ/  
หรือประกาศของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลง  
ใดๆ อันมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ/การให้บริการของผู้ให้  
กูตามสัญญาฉบับนี้ หรือผู้ให้กูตัดสินใจยกเลิกการให้สินเชื่อและ/  
หรือบริการตามสัญญา

8.7 ผู้กูไม่มียอดค้าง หรือไม่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชี  
ไม่มีการติดต่อผู้ให้กูหรือผู้ให้กูไม่สามารถติดต่อผู้กูได้ (กรณีใด

กรณีหนึ่ง) เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 12 เดือน หรือระยะเวลา  
อื่นใดตามที่บริษัทกำหนด

8.8 ผู้กูได้รับเงินสดจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการแทน  
สินค้าหรือบริการ (กรณีใช้สินเชื่อซื้อสินค้า/บริการ) หรือลักษณะ  
อื่นซึ่งผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม

8.9 ผู้กูใช้สินเชื่อผิดวัตถุประสงค์ หรือที่ไม่เหมาะสม หรือ  
ต้องห้ามขัดแจ้งตามกฎหมาย หรือเพื่อการฉ้อฉลหรือทุจริต หรือ  
เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ หรือเป็นการพนันวิสัย หรือเป็นการขัดต่อ  
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือผู้กูมี  
พฤติกรรมหรือคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ในการสมัครและ/หรือใช้สินเชื่อ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการ  
ปลอมและการใช้เอกสารปลอมในการสมัครหรือขอสินเชื่อ และ/  
หรือการกระทำอันมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงิน

8.10 ผู้กูเข้าร่วมโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และ/หรือ  
โครงการหรือมาตรการช่วยเหลืออื่นใด ซึ่งระบุเงื่อนไขในการระงับ  
การชำระ และ/หรือยกเลิกสัญญาการใช้สินเชื่อ

8.11 กรณีอื่น ๆ ตามที่ผู้ให้กูจะประกาศให้ทราบต่อไป

9. เมื่อเกิดเหตุตามที่กำหนดในข้อ 8.ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้  
กูมีสิทธิในการพิจารณาลดวงเงิน หรือระงับสิทธิการใช้บัตร/สินเชื่อ  
ชั่วคราวได้ทันที และในกรณีที่ผู้ให้กูได้ส่งคำบอกกล่าวเป็นหนังสือ  
ให้แก่ผู้กูไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วัน เพื่อแจ้งถึงเหตุแห่งการผิดนัด  
หรือผิดสัญญาและเตือนให้ผู้กูดำเนินการแก้ไขการผิดสัญญาหรือ  
ผิดเงื่อนไขในเวลาที่กำหนด เฉพาะในกรณีที่สามารแก้ไขได้ แต่  
ผู้กูละเลยเสีย ไม่แก้ไข หรือไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าวนั้น ผู้ให้กู  
มีสิทธิบอกเลิกการให้สินเชื่อตามสัญญานี้ได้และให้หนี้ทั้งหมดถึง  
กำหนดชำระทันที พร้อมทั้งเรียกให้ผู้กูชำระคืนบรรดาหนี้ที่ค้างถึง  
ถึงกำหนดชำระ หนี้ที่ค้างชำระ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินค้างชำระ  
ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้กู  
มีหน้าที่ต้องชำระให้แก่ผู้ให้กู รวมทั้งหนี้ทุกชนิด ทุกจำนวนที่ผู้กูมี  
ต่อผู้ให้กูได้ทันที และผู้ตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้กู  
สำหรับบรรดาความเสียหายที่ผู้ให้กูได้รับ หรือพึงได้รับในกรณี  
การผิดสัญญา ทั้งนี้ การล่าช้าหรือดวันใดๆ ในการใช้สิทธิของ  
ผู้ให้กูตามกฎหมาย หรือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นไม่ถือว่า  
ผู้ให้กูละสิทธิหรือให้ความยินยอมในการดำเนินการใดๆ แก่ผู้กู  
แต่ประการใด อย่างไรก็ดี กรณีผู้กูถึงแก่ความตาย ให้ถือว่าสัญญา  
กูฉบับนี้สิ้นสุดลงและผู้ให้กูมีสิทธิเรียกกรอง

ในยอดหนี้ค้างชำระทันที โดยผู้ให้กู้ไม่จำเป็นต้องส่งคำบอกกล่าวเพื่อ เลิกสัญญา

10. เมื่อเกิดเหตุผิดนัดเหตุผิดสัญญาใด ๆ ตามที่กำหนดใน ข้อ 8. (นอกเหนือจากสิทธิตามข้อ 9.)

10.1 ผู้ให้กู้ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิพิเศษหรือสิทธิ ประโยชน์ใด ๆ ที่ได้มอบให้กับผู้กู้จนกว่าเหตุแห่งการผิดสัญญานั้น จะได้ถูกแก้ไข

10.2 กรณีที่ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ใด ๆ หรือค้างงวดที่ถึงกำหนด ชำระงวดใดงวดหนึ่ง หากผู้กู้ได้รับดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียม การชำระเงินในอัตราพิเศษที่ต่ำกว่าอัตราปกติที่ระบุในข้อ 4.1 ผู้ให้ กู้ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียมการใช้ วงเงินในกรณีผิดนัดชำระหนี้ตามอัตราที่ผู้ให้กู้กำหนดจนกว่าเหตุ แห่งการผิดสัญญานั้นจะได้ถูกแก้ไขโดยไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลง อัตราดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียมการชำระเงินที่ผู้ให้กู้ต้องแจ้ง ให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียม การชำระเงินดังกล่าวต้องไม่เกินอัตราสูงสุดที่ผู้ให้กู้สามารถเรียก เก็บได้ตามกฎหมาย

11. ผู้ให้กู้จะส่งหนังสือหรือคำบอกกล่าวสำคัญตามกฎหมายหรือ ตามสัญญาฉบับนี้ให้ผู้กู้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามที่อยู่ระบุ ในสัญญา (หรือใบสมัครสินเชื่อ) หรือที่อยู่แจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบเป็นหนังสือ ครั้งหลังสุด เว้นแต่กรณีที่ผู้กู้แจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบเป็นหนังสือ หรือจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่ผู้ให้กู้จัดให้มี ว่าผู้กู้ มีความประสงค์จะขอรับคำบอกกล่าวเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ผู้ให้กู้จะส่งคำบอกกล่าวให้แก่ผู้กู้ทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ผู้กู้แจ้ง ความประสงค์ ทั้งนี้ หากผู้กู้ย้ายที่อยู่ หรือที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลง ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือประสงค์จะเปลี่ยนช่องทางการรับแจ้ง ผู้กู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้กู้ทราบทันที โดยทำเป็นหนังสือหรือ แจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบตามวิธีการที่ผู้ให้กู้กำหนด

12. ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้ออนสิทธิตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตาม สัญญาฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอกได้โดย ผู้ให้กู้และผู้รับโอนสิทธิจะส่งคำบอกกล่าวการโอนสิทธิให้ผู้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าหนึ่งรอบบัญชี

13. ผู้กู้ตกลงและรับทราบว่าการยกเลิกการขอรับสินเชื่อ หรือ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้นั้นจะทำได้เมื่อ ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ให้กู้

14. ผู้ให้กู้สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและ เงื่อนไขของการใช้สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน เบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะ ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยผู้ให้กู้จะแจ้งให้ผู้กู้ทราบเป็นหนังสือล่วงหน้า ก่อนจะมีผลบังคับใช้ไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วัน กรณีที่ผู้ให้กู้ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียมการชำระเงิน อันก่อให้เกิดภาระแก่ผู้กู้ ผู้ให้กู้จะแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้าเป็น หนังสือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แต่หากเป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากอัตราดอกเบี้ย และ/หรือค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ผู้ให้กู้จะแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า ทางเว็บไซต์ [www.krungsricard.com](http://www.krungsricard.com) เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วน ผู้ให้กู้ จะแจ้งให้ทราบทางจดหมาย หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศ ทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยแพร่หลายในประเทศล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และแจ้งให้ทราบเป็นหนังสืออีกครั้งหนึ่ง กรณีที่ผู้กู้แจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบเป็นหนังสือหรือจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์หรือแจ้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ว่าผู้กู้ มีความประสงค์จะขอรับคำบอกกล่าวเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ผู้ให้กู้จะแจ้งการเปลี่ยนแปลง ตามที่ระบุในสัญญานี้ให้แก่ผู้กู้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นตามที่ผู้กู้แจ้งความประสงค์ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นเป็นประโยชน์ หรือลดภาระแก่ผู้กู้ ให้การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลใช้บังคับได้ทันที โดยผู้ให้กู้จะแจ้งให้ผู้กู้ทราบผ่านระบบออนไลน์ หรือเว็บไซต์ของผู้ ให้กู้ หรือแอปพลิเคชันใดๆ ที่ผู้ให้กู้จัดไว้ให้ ทั้งนี้ ให้ถือว่าการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไข ฉบับนี้และผู้กู้ตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ที่แจ้ง ให้ทราบแล้วโดยไม่ต้องทำเอกสารหลักฐานใดๆ ให้แก่ผู้ให้กู้อีก ทั้งสิ้น

15. ในกรณีที่ผู้ให้กู้อาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ไว้ หาก ผู้ให้กู้นำข้อมูลนั้นไปเปิดเผยให้บุคคลที่สาม ผู้ให้กู้อาจกระทำต่อเมื่อ ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้กู้ก่อนเป็นกรณีรายครั้งไป โดยผู้กู้ มีสิทธิจะให้ความยินยอมหรือไม่ก็ได้ และหากให้ความยินยอมไปแล้ว ผู้กู้มีสิทธิถอนความยินยอมดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือตามกฎหมาย ที่มีหน่วยงานควบคุมและกำกับดูแล เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนด นอกจากนี้ ผู้กู้ตกลงว่าผู้ให้กู้อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ

ผู้กู้ให้แก่บริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการภายนอก หรือผู้รับมอบอำนาจ เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามทวงถามหนี้หรือดำเนินคดีแทนผู้ให้กู้

16. ใบสมัครสินเชื่อ หนังสือยินยอมต่างๆ ที่ผู้กู้ได้ลงนาม ประกาศ อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม (รวมทั้งที่ผู้ให้กู้อาจประกาศเปลี่ยนแปลง ภายหลัง) บันทึกวิธีการคิดคำนวณ เอกสารประกอบการขาย ตลอดจน ตารางแสดงภาระหนี้(เฉพาะกรณีชำระเป็นงวด) ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้ ในกรณีที่ข้อความใดข้อความหนึ่งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้สินเชื่อฉบับนี้กลายเป็นข้อความที่เป็น โฆษกขัดกับกฎหมาย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับ มิได้ในประการใดๆ ตามกฎหมาย ให้ส่วนอื่นๆ ของข้อกำหนดและ เงื่อนไขการใช้สินเชื่อฉบับนี้ยังคงมีผลสมบูรณ์ ยังคงชอบด้วยกฎหมาย และใช้บังคับได้ตามกฎหมายและไม่เสื่อมเสียไปเพราะความเป็นโฆษก ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ของข้อความดังกล่าว นั้น

ผู้กู้ได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขสัญญาให้สินเชื่อ ส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์และความ ประสงค์ของผู้กู้ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานใน ใบสมัครสินเชื่อบุคคล จัสแคช

## ตัวอย่างตารางคำนวณภาระหนี้และสินเชื่อบุคคล - สินเชื่อเงินสดแบบชำระรายเดือน

นายสมชายมีสินเชื่อแบบผ่อนชำระรายเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน เงินต้นจำนวน 10,000 บาท ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียมการใช้งานใช้วงเงินแบบคงที่ 1.02% ต่อเดือน (เทียบเท่ากับแบลด์ตันลดดอกเบี้ย 22% ต่อปี) อนุมัติสินเชื่อ วันที่ 29 ธันวาคม 2562 วันสรุปยอดบัญชี ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน และวันครบกำหนดชำระหนี้จากวันสรุปยอดบัญชี 20 วัน หากนายสมชายผิดนัดชำระหนี้ของรอบบัญชีเดือนมิถุนายน โดยชำระเงินในวันที่ 1 สิงหาคม ตารางการผ่อนชำระของสินเชื่อรายการนี้จะเป็นดังนี้

รายการ \ เดือนที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ยอดเงินผ่อนชำระต่อเดือน	935.33	935.33	935.33	935.33	935.33	935.33	935.33	935.33	935.33	935.33	935.33	1,082.09
ชำระคืนดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้งานใช้วงเงิน	186.85	181.44	157.17	153.15	134.40	123.83	111.63	96.08	78.03	60.53	46.08	41.54
ชำระคืนเงินต้น	748.48	753.89	778.16	782.18	800.93	811.50	823.70	839.25	857.30	874.80	889.25	1,040.55
เงินต้นคงค้าง	9,251.52	8,497.62	7,719.46	6,937.28	6,136.35	5,324.85	4,501.15	3,661.90	2,804.60	1,929.80	1,040.55	0.00
อัตราดอกเบี้ย	22.00%	22.00%	22.00%	22.00%	22.00%	22.00%	25.00%	22.00%	22.00%	22.00%	22.00%	22.00%



A อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับบวกด้วยอัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปี แต่เมื่อรวมดอกเบี้ยอัตราพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้งานใช้วงเงิน และดอกเบี้ยผิดนัดแล้วจะต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 25 ต่อปี เนื่องจากนายสมชายผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่ได้ชำระเงินครบถ้วนตามเงื่อนไข

B อัตราดอกเบี้ยถูกปรับเปลี่ยนกลับเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ลูกค้าได้รับหลังจาก นายสมชายชำระหนี้ครบถ้วนตามกำหนด

**ข้อควรระวัง!!** • ดอกเบี้ยคิดตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้ โดยหากผิดนัดชำระอาจมี (ดอกเบี้ยและ) ค่าทวงหนี้เพิ่ม • ลูกค้าโปรดทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนาม หากสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือศูนย์บริการลูกค้าโทร 02 646 3999

### หมายเหตุ

- 1) ตารางแสดงภาระหนี้นี้ จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับจำนวนเงินสินเชื่อและระยะเวลาการกู้ของลูกค้าแต่ละราย
- 2) จำนวนเงินผ่อนชำระจะเป็นไปตามตารางข้างต้นเมื่อลูกค้าชำระหนี้ครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้เท่านั้น
- 3) ตารางดังกล่าวไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการชำระหนี้ที่ไม่ตรงตามกำหนดเวลาตามที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ เป็นต้น
- 4) ในกรณีที่ท่านมีการชำระหนี้ในงวดหนึ่งงวดใดมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ (ตามตาราง) หรือมีการชำระก่อนหรือหลังวันกำหนดชำระในรอบใดรอบหนึ่งจะมีผลให้จำนวนเงินที่ท่านต้องชำระในงวดสุดท้ายอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลด หรืออาจทำให้มีงวดการชำระเพิ่มหรือลดก็ได้ (ตามแต่กรณี)
- 5) กรณีที่ท่านได้รับดอกเบี้ยสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ หากชำระล่าช้า ชำระไม่ครบ หรือมีการผิดนัดชำระหนึ่งงวดใดงวดหนึ่ง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับบวกด้วยอัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปี แต่เมื่อรวมดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้งานใช้วงเงิน และดอกเบี้ยผิดนัดแล้วจะต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 25 ต่อปี ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ดังกล่าวกรุณาชำระหนี้ให้ครบถ้วนตรงตามกำหนด โดยเมื่อท่านได้ชำระหนี้ครบตามกำหนดแล้ว ท่านจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามเดิม (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อตกลงและเงื่อนไข และ/หรือตัวอย่างตารางการผ่อนชำระสินเชื่อเงินสด)

## ตัวอย่างตารางแสดงภาระหนี้สินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำ

สินเชื่อเงินสดแบบผ่อนชำระขั้นต่ำ จำนวน 10,000 บาท คิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้งานใช้วงเงินพิเศษแบบลดต้นลดดอก 22% ต่อปี อนุมัติสินเชื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2566 วันสรุปรอบบัญชีทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน และวันครบกำหนดชำระเงินนับจากวันสรุปยอดบัญชี 20 วัน

(ชำระ 5% จำนวน 5 เดือน และเดือนที่ 6 คือส่วนที่เหลือ)

รายการ \ เดือนที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ยอดเรียกเก็บขั้นต่ำและยอดชำระคืนขั้นต่ำ	508.43	492.23	476.25	461.07	446.10	431.87	432.09	404.26	391.37	378.66	366.59	354.90
ชำระคืนดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้งานใช้วงเงิน	168.76	184.39	172.63	172.54	161.70	161.62	166.02	145.64	146.47	137.26	137.18	132.76
ชำระคืนเงินต้น	339.67	307.84	303.62	288.53	284.40	270.25	266.07	258.62	244.90	241.40	229.41	222.14
เงินต้นคงค้างหลังชำระ	<b>9,660.33</b>	<b>9,352.49</b>	<b>9,048.87</b>	<b>8,760.34</b>	<b>8,475.94</b>	<b>8,205.69</b>	<b>7,939.62</b>	<b>7,681.00</b>	<b>7,436.10</b>	<b>7,194.70</b>	<b>6,965.29</b>	<b>6,743.15</b>
อัตราดอกเบี้ย	22.00%	22.00%	22.00%	22.00%	22.00%	22.00%	25.00%	22.00%	22.00%	22.00%	22.00%	22.00%



A อัตราดอกเบี้ยที่ถูกค้าได้รับบวกด้วยอัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปี แต่เมื่อรวมดอกเบี้ยอัตราพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้งานใช้วงเงิน และดอกเบี้ยผิดนัดแล้วจะต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 25 ต่อปี เนื่องจากผู้กู้ผิดนัดชำระ หรือไม่ได้ชำระเงินครบถ้วนตามเงื่อนไข

B อัตราดอกเบี้ยถูกปรับเปลี่ยนแปลงกลับเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ถูกค้าได้รับ หลังจากผู้ชำระเงินครบถ้วนตามกำหนด

### หมายเหตุ

- ตัวอย่างตารางแสดงภาระหนี้สินนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างแสดงจำนวนเงินสินเชื่อและระยะเวลาการกู้ของลูกค้า
- จำนวนเงินยอดชำระขั้นต่ำจะเป็นไปตามที่แสดงในตารางข้างต้น เมื่อลูกค้าชำระเงินตามยอดขั้นต่ำครบถ้วนและตรงตามกำหนดที่แสดงในใบแจ้งยอดบัญชีเท่านั้น
- ตารางดังกล่าวไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการชำระหนี้ที่ไม่ตรงตามกำหนดเวลาตามที่ปรากฏในแจ้งหนี้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ เป็นต้น
- ดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำจะคิดตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้ โดยคำนวณจากเงินต้นคงเหลือจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น
- ในกรณีที่ท่านมีการชำระเงินในงวดหนึ่งงวดใดมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้(ตามตาราง) หรือมีการชำระก่อนหรือหลังวันกำหนดชำระเงินในรอบใดรอบหนึ่ง จะมีผลต่อระยะเวลาการชำระ หรืออาจทำให้ยอดที่ต้องชำระเพิ่มขึ้นหรือลดลง (ตามแต่กรณี)
- กรณีสินเชื่อเงินสด กรณีที่ท่านได้รับสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ หากชำระล่าช้า ชำระไม่ครบ หรือมีการผิดนัดชำระหนึ่งงวดใดงวดหนึ่ง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ถูกค้าได้รับบวกด้วยอัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปี แต่เมื่อรวมดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้งานใช้วงเงิน และดอกเบี้ยผิดนัดแล้วจะต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 25 ต่อปี ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ดังกล่าว กรุณาชำระเงินให้ครบถ้วนตรงตามกำหนด โดยเมื่อท่านได้ชำระเงินครบตามกำหนดแล้วท่านจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามเดิม (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อตกลงและเงื่อนไข และ/หรือตัวอย่างตารางแสดงภาระหนี้สินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำ)

# บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับสำหรับสำหรับสินเชื่อบุคคล จัสแคช เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

<b>1. ดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับ</b> ดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับ แบบลดต้นลดดอก ค่าปรับกรณีชำระเกินก่อนกำหนด สำหรับสินเชื่อที่มีเงื่อนไข อัตราดอกเบี้ยชำระคืนขั้นต่ำ	25% ไม่มี ผ่อนชำระรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน และ/หรือ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดรายการในแต่ละเดือน แต่ไม่ต่ำกว่า 300 บาท
---	---

## ค่าใช้จ่ายตามที่ได้อ้างอิงและพอสมควรแก่เหตุ

<b>2. ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ</b> 2.1 ค่าอากรแสตมป์	1 บาทต่อทุกๆ เงินกู้ 2,000 บาท และเศษของ 2,000 บาท
---	---

## 3. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก

ช่องทางและวิธีการชำระค่าใช้จ่าย	อัตราค่าธรรมเนียม <sup>1</sup> (บาท)				
	เดบิต/เครดิต ธนาคาร	เครื่อง ATM	โมบายแบงก์กิ้ง / อินเทอร์เน็ต	หักบัญชีเงินฝาก อัตโนมัติ <sup>2</sup>	
<b>ชำระผ่านธนาคาร</b>					
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	กทม./ ปริมาณ ต่างจังหวัด	ฟรี	ฟรี	ฟรี	ฟรี
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	กทม./ ปริมาณ ต่างจังหวัด	30 50	ไม่มีบริการ	ไม่มีบริการ	25 45
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	กทม./ ปริมาณ ต่างจังหวัด	15 15	10 20	15 <sup>3</sup> 15 <sup>3</sup>	15 15
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	กทม./ ปริมาณ ต่างจังหวัด	ไม่มีบริการ	20 35	20 <sup>3</sup> 35 <sup>3</sup>	15 25
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	กทม./ ปริมาณ ต่างจังหวัด	20 35	10 20	10 20	20 30

ค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน <sup>1</sup>		อัตราค่าธรรมเนียม <sup>1</sup> (บาท)
<b>ชำระผ่านจุดบริการ/แอปพลิเคชัน บนมือถือ/อินเทอร์เน็ต</b>		
• จุดบริการ CenPay powered by บัญชีเติม • จุดบริการรับชำระเงิน โลกัสทุกสาขา • จุดบริการรับชำระเงิน เอ็มเปย์ สดชื่น, • ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีเครื่องหมาย PAY AT POST • ทรูมันนี่, mPay	กทม./ ปริมาณ ต่างจังหวัด	10
ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส	กทม./ ปริมาณ ต่างจังหวัด	15
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต	กทม./ ปริมาณ ต่างจังหวัด	12 บาท / ครั้ง
<b>ค่าปรับหักบัญชีไม่ผ่าน ในกรณีหักเงินผ่านบัญชีธนาคาร</b>		
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	กทม./ ปริมาณ ต่างจังหวัด	15 25
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	กทม./ ปริมาณ ต่างจังหวัด	20 30
<b>ค่าใช้จ่ายจากการติดตามทวงถามชำระหนี้</b>		50 บาท/งวด สำหรับยอดค้างชำระ 1 งวด และ 100 บาท/งวด สำหรับยอดค้างชำระ 2 งวด และ 3 งวด
<b>ค่าใช้จ่ายในการเบิกสินเชื่อจากเครื่องเอทีเอ็ม<sup>1</sup></b>		
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - เครื่องเอทีเอ็ม ในเครือข่าย เอทีเอ็มพูล (ATM Pool) - เครื่องเอทีเอ็ม ในเครือข่าย พลัส (Plus)		10 บาท / ครั้ง ตามค่าใช้จ่ายจริงของแต่ละธนาคารที่ให้บริการ แต่ไม่เกิน 20 บาท/ครั้ง ตามค่าใช้จ่ายจริงของแต่ละธนาคารที่ให้บริการ แต่ไม่เกิน 40 บาท/ครั้ง
<b>4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท</b>		
4.1 ค่าปรับกรณีชำระเป็นเช็คและเช็คถูกคืน		200 บาท / ฉบับ / ครั้ง
4.2 ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ทดแทนกรณีหาย/ชำรุด		100 บาท / ครั้ง
4.3 ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี		50 บาท / ครั้ง
4.4 ค่าขอตรวจสอบรายการสลิปเชื่อ		ไม่มี

## วิธีการคำนวณยอดเงินผ่อนชำระต่อเดือน

$$\text{ยอดเงินผ่อนชำระต่อเดือน} = \frac{\text{ยอดสินเชื่อ}}{\text{ระยะเวลาการผ่อนชำระ}} + \left[ \text{ยอดสินเชื่อ} \times \left( \frac{\text{ค่าธรรมเนียมการใช้เงิน \% ต่อเดือน} + \text{ดอกเบี้ยแบบคงที่ \% ต่อเดือน}}{100} \right) \right]$$

## วิธีการคำนวณดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน

$$\text{การคำนวณดอกเบี้ย และ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน} = \frac{\text{ยอดสินเชื่อหักยอดเงินต้นที่ชำระ (ถ้ามี)} \times (\text{ค่าธรรมเนียมการใช้เงิน \% ต่อปี} + \text{ดอกเบี้ย \% ต่อปี}) \times \text{จำนวนวัน}}{365 \text{ วัน}}$$

## วิธีการคำนวณดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำ

$$\text{ยอดเงินผ่อนชำระขั้นต่ำ} = [\text{ยอดเงินคงค้างสุทธิ} + \text{ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน}] \times 5\%$$

$$\text{ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน} = [\text{ยอดต้นคงค้างสุทธิ} \times \text{อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินแบบลดต้นลดดอกต่อปี} \times \text{จำนวนวัน}] / 365$$

**หมายเหตุ :** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือยกเลิกค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ย และค่าบริการต่างๆ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- เงื่อนไข :**
- อัตราค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน จำนวนยอดเงินชำระสูงสุดต่อครั้ง และจำนวนครั้งที่สามารถชำระได้สูงสุดต่อวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ผู้ให้บริการรับชำระเงินแต่ละรายจะเรียกเก็บจริง โปรดตรวจสอบ ณ จุดบริการอีกครั้ง
  - กรณีหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ โปรดนำเงินเข้าบัญชีล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ก่อนถึงวันกำหนดชำระเงิน
  - สำหรับบริการโมบายแบงก์กิ้งเท่านั้น

กรณีที่ท่านได้รับสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ หากชำระล่าช้า ชำระไม่ครบ หรือมีการผิดนัดชำระหนึ่งงวดใดงวดหนึ่ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับบวกด้วยอัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปี แต่เมื่อรวมดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และดอกเบี้ยผิดนัดแล้วจะต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 25 ต่อปี ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ดังกล่าว กรุณาชำระเงินให้ครบถ้วนตรงตามกำหนด โดยเมื่อท่านได้ชำระเงินครบตามกำหนดแล้ว ท่านจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามเดิม (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อตกลงและเงื่อนไข และ/หรือตัวอย่างตารางการผ่อนชำระสินเชื่อเงินสด)